

# Tiên phong mở đường nền nông nghiệp công nghệ cao

(Tiếp theo trang 1)



Nhà đầu tư khu công nghiệp chuyên nông nghiệp Thaco - Thái Bình triển khai thi công san lấp mặt bằng.

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải cho biết, mục tiêu của dự án là xây dựng, thực hiện chuỗi sản xuất khép kín với sản phẩm đầu ra: cung cấp máy nông nghiệp, nông cụ, vật tư nông nghiệp; ứng dụng cơ giới hóa và kỹ thuật từ khâu làm đất đến khâu thu hoạch; nghiên cứu, thực nghiệm các loại giống lúa, ngũ cốc; đào tạo nhân sự cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; sản xuất, chế biến gạo, lương thực

thực phẩm hữu cơ (Organic) cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu... Khi dự án đi vào hoạt động sẽ tạo ra sự thay đổi trình độ thâm canh, giá trị sản xuất nông nghiệp không chỉ của Thái Bình mà cả khu vực đồng bằng sông Hồng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đặc biệt, các dự án thứ cấp trong KCN sẽ hợp lực xây dựng và khẳng định thương hiệu cho nông sản Việt trên trường quốc tế, hướng tới xuất



khẩu những mặt hàng nông nghiệp có giá trị thương mại cao góp phần nâng hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân. Ngoài ra, dự án còn tạo ra các cơ hội tiếp cận trình độ quản lý tiên tiến và dây chuyền công nghệ hiện đại, thu hút và sử dụng chất xám, kỹ thuật cao của nguồn lực lao động trong tỉnh và các địa phương lân

cận; giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho khoảng 1.200 lao động của tỉnh.

Xác định đây là dự án lớn có tính chất đột phá để cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, huyện Quỳnh Phụ và nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục thành lập và đầu tư xây dựng KCN. Chính vì vậy, chỉ sau 2 năm kể từ khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch KCN chuyên nông nghiệp Thaco - Thái Bình, nhà đầu tư đã có đủ mọi điều kiện pháp lý để bắt tay khởi công xây dựng và được các tầng lớp nhân dân huyện Quỳnh Phụ phấn khởi ủng hộ.

Khi nói về KCN chuyên nông nghiệp Thaco - Thái Bình tại lễ công bố quy hoạch KCN hồi đầu năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc từng đánh giá: Thái Bình có hạ tầng nông nghiệp cơ bản, đồng bộ, trình độ thâm canh cao là điều kiện thuận lợi cho phát triển ngành Nông nghiệp công nghệ cao. Nông nghiệp muốn thành công phải gắn sản xuất với thị trường, công nghiệp với cơ giới hóa và KCN chuyên nông nghiệp Thaco - Thái Bình là một mô hình mẫu cho những yêu cầu đó. Việc thu hút nhà đầu tư lớn như Tập đoàn Thaco vào đầu tư phát triển lĩnh vực nông nghiệp, Thái Bình đã bắt phá đi trước về phát triển nông nghiệp; đây cũng là dự án quan trọng đối với ngành Nông nghiệp của cả nước, tạo tiền đề xây dựng nền nông nghiệp tiên tiến, tạo giá trị cao và hướng tới hội nhập thị trường thế giới và kinh tế quốc tế.

## Ông Nguyễn Văn Phát, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ



Để KCN chuyên nông nghiệp Thaco - Thái Bình sớm hình thành và đi vào hoạt động, thời gian qua, chúng tôi đã phối hợp với các sở, ngành của tỉnh và chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện, các xã trong vùng dự án làm tốt công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đặc biệt, công tác kiểm đếm, hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định và nhanh gọn nên thu được quỹ đất sạch giúp nhà đầu tư triển khai xây dựng đúng tiến độ. Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền huyện Quỳnh Phụ sẽ tiếp tục chỉ đạo và tạo mọi điều kiện để nhà đầu tư hoàn thành xây dựng hạ tầng, thu hút dự án thứ cấp vào hoạt động ổn định, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nhất là phát triển ngành Nông nghiệp công nghệ cao tại địa phương.

## Ông Nguyễn Văn Sự, Chủ tịch UBND xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ



## Ông Phạm Hữu Thịnh, thôn Phố Lầy, xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ



Xác định đây là dự án có ý nghĩa lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi diện mạo nông nghiệp, nông thôn của địa phương nên thời gian qua chúng tôi đã tích cực tuyên truyền, giải thích để nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của KCN chuyên nông nghiệp Thaco - Thái Bình. Bà con trong xã ai cũng ủng hộ, nhất trí thực hiện bàn giao đất cho dự án nên công tác giải phóng mặt bằng cơ bản thuận lợi. KCN được khởi công, cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp nhân dân xã An Ninh rất phấn khởi và tin tưởng dự án sẽ sớm đi vào hoạt động để thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển trong thời gian tới.

## Ông Nguyễn Văn Sáu, thôn Lương Cấu, xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ



Những năm qua, do làm nông nghiệp manh mún không mang lại hiệu quả kinh tế nên con cháu chúng tôi phải rời quê tìm kiếm việc làm ở tỉnh ngoài. Nay có KCN chuyên nông nghiệp Thaco - Thái Bình tại địa phương và nhà nước mở lớp dạy nghề về nông nghiệp cho bà con để vào làm trong KCN, tôi rất yên tâm và phấn khởi. Đây là điều kiện tốt giúp con cháu chúng tôi có cơ hội việc làm, thu nhập ổn định bảo đảm cuộc sống khi trở về quê hương. Chính vì thế, gia đình tôi cũng như bà con nhân dân có đất trong vùng dự án rất đồng tình ủng hộ bàn giao lại đất nông nghiệp, đất ở cho dự án ngay từ đợt 1. Điều mong mỏi lớn nhất của chúng tôi lúc này là nhà đầu tư sớm hoàn thành xây dựng và đưa KCN vào hoạt động.

## ĐỘNG TRUNG

# Ngày ấy - bây giờ

Phát huy truyền thống vùng quê cách mạng, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vũ Trung (Kiến Xương) ra sức thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.



Xã Vũ Trung không ngừng kiến thiết xây dựng quê hương.

## Những ngày không quên

Những năm 40 của thế kỷ trước, cùng với việc tuyên truyền đấu tranh về chính trị, việc xây dựng lực lượng ở làng Động Trung xưa, nay là xã Vũ Trung luôn được chú trọng. Làng có một đội tự vệ gồm 10 - 12 đội viên là lực lượng nòng cốt của cách mạng. Phong trào cách mạng ở làng Động Trung càng lớn mạnh thì sự đối kháng giữa ta và địch ngày càng cao. Bọn thống lý, nha lệ tìm mọi cách khủng bố, chúng dựa vào bọn tay chân số tại chỉ điểm để đàn áp. Nhiều đồng chí cốt cán ở làng Động Trung bị địch bắt, tra tấn song các đồng chí vẫn giữ vững khí tiết của người cộng sản, nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh. Năm 1945, không khí cách mạng sục sôi ở khắp nơi đã thôi thúc nhân dân đấu tranh. Làng Động Trung đã chuẩn bị chu đáo về lực lượng, cờ, băng,

biển, khẩu hiệu, sẵn sàng phối hợp với xã bạn biểu dương lực lượng, chiếm lĩnh phủ đường. Lực lượng cách mạng đã niêm phong toàn bộ công sở, thu 12 khẩu súng trường và đạn dược. Trước thời cơ thuận lợi, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân làng Động Trung đã biến phủ lý Kiến Xương thành trụ sở UBND cách mạng lâm thời và Mặt trận Việt Minh phủ Kiến Xương. Chỉ sau 3 ngày, chính quyền phong kiến đã bị lật đổ, tự nguyện mang sổ sách, ấn triện nộp cho Ủy ban cách mạng, chấm dứt gần 100 năm ách đô hộ của chế độ thực dân phong kiến. Nhân dân làng Động Trung cùng nhân dân cả nước thoát khỏi cuộc đời nô lệ, trở thành những người làm chủ đất nước.

## Không ngừng đổi mới

Phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, kế thừa những bài học kinh nghiệm quý báu của lịch

sử vận dụng vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đã tạo động lực mạnh mẽ cho quá trình đổi mới, phát triển ở Vũ Trung. Và có lẽ, ghi dấu ấn đậm nét nhất trên chặng đường xây dựng và phát triển đó là phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM). Đảng bộ, chính quyền địa phương đã huy động mọi nguồn lực, dồn sức lãnh đạo, chỉ đạo, đưa Vũ Trung đạt chuẩn NTM năm 2014. Kết quả đó như một minh chứng sinh động nhất cho sự đổi thay của địa phương. Ông Đặng Xuân Khu, Chủ tịch UBND xã Vũ Trung cho biết: Thuận lợi nhất khi bắt tay vào xây dựng NTM là hệ thống cơ sở vật chất ở Vũ Trung có sớm và cơ bản hơn các địa phương khác cùng với sự đoàn kết, đồng lòng của người dân, sự hỗ trợ của cấp trên nên xã đã về đích sớm. Cùng với đó, Vũ Trung tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế trên cả 3 lĩnh vực trụ

cột. Trong lĩnh vực nông nghiệp, địa phương phát triển khá toàn diện cả về trồng trọt và chăn nuôi. Vũ Trung đưa cơ giới hóa vào sản xuất, thực hiện tích tụ ruộng đất, hạn chế tối đa diện tích đất hoang hóa, đẩy mạnh điện tích trồng cây chuyên màu và cây vụ đông. Trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, Đảng ủy, UBND xã xây dựng nghị quyết, kế hoạch, tạo điều kiện cho các cơ sở, tổ hợp sản xuất phát triển. Toàn xã hiện có 3 tổ hợp, 1 xí nghiệp và 1 HTX hoạt động và nhiều ngành nghề khác tạo việc làm cho hàng nghìn lao động tại địa phương. Ông Phạm Văn Lợi, Chủ nhiệm HTX Dệt thảm Tân Hợp cho biết: Được hình thành từ năm 1973 ở Vũ Trung, từ đó đến nay HTX vẫn tồn tại và phát triển. Thời kỳ hưng thịnh nhất HTX tạo việc làm cho 700 lao động, xuất bán sang thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ, HTX chuyển sang thị trường trong nước, đến nay duy trì tạo việc làm cho 70 lao động với thu nhập bình quân gần 2 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với đó, Vũ Trung cũng phát huy lợi thế có gần 2km đường 219 chạy qua để đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ. Nhờ vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế những năm qua của Vũ Trung bình quân đạt 9,85%/năm, tỷ lệ hộ nghèo đến nay còn dưới 2%. Đặc biệt, Vũ Trung đang triển khai xây dựng nhiều dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng, làm tiền đề để địa phương tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

75 mùa thu qua đi song tinh thần, hào khí và những thành quả vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám luôn là động lực to lớn cổ vũ Đảng bộ và nhân dân Vũ Trung vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng đạt những thành tựu mới.

**THU THỦY**

# Tâm huyết với nghề nuôi tôm

thí nghiệm khác nhau, bắt đầu từ mô hình nhỏ rồi tới lớn. Có được thành công phải mất từ 3 - 4 năm hoàn thiện mới có được nhà nuôi tôm đáp ứng yêu cầu. Ưu điểm của công nghệ này là tăng thời vụ và sản lượng, hạn chế thấp nhất rủi ro. Nếu như trước đây tôm thẻ nuôi 2 vụ/năm thì với công nghệ nuôi trong nhà bạt có thể nuôi thả đến 4 vụ/năm, đưa năng suất nuôi trồng từ 1kg/m<sup>2</sup> lên trên 2kg/m<sup>2</sup> và đưa trọng lượng tôm thương phẩm từ 70 - 75 con/kg nếu nuôi truyền thống lên 30 - 35 con/kg chỉ sau 105 ngày nuôi. Nếu thực hiện phương thức nuôi thâm canh cao trong nhà bạt thì có thể đưa năng suất tôm nuôi lên cả trăm tấn/ha/vụ.

Cùng theo chia sẻ của anh Bốn, việc đưa từ 2 vụ lên 4 vụ nuôi/năm không chỉ đơn thuần mang lại hiệu quả kinh tế cao nhờ việc tăng hệ số quay vòng ao nuôi, quay vòng vốn, rút ngắn thời gian khấu hao ao nuôi, sớm thu hồi vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ao nuôi... mà điều quan trọng 2 vụ nuôi tăng thêm là 2 vụ nuôi trái vụ nên tránh được việc "được mùa rớt giá" trong sản xuất. Để có thể nuôi tôm quanh năm, kể cả

trong thời tiết mùa đông giá rét, các ao nuôi được thiết kế hình chữ nhật với diện tích khoảng 2.000m<sup>2</sup>, đáy đổ bê tông hình lồng chảo, giữa đáy ao có hồ gas để xả cặn hàng ngày. Mái ao lợp kín bằng lớp plastic bảo đảm che mưa và giữ nhiệt, phía trên có lớp màn che nắng cơ động để điều chỉnh ánh sáng; xung quanh là hệ thống cửa sổ thông gió và điều chỉnh nhiệt độ. Mái trong nhà kín có hệ thống đèn chiếu sáng vào những ngày tối trời để cho tôm ăn trong nhà nuôi phát triển. Đặc biệt, phải có hệ thống máy cho tôm ăn hoạt động tự động, chế độ ăn được lập trình theo từng giai đoạn phát triển của tôm. Tuy nhiên, một trong những trở ngại lớn nhất với mô hình này chính là vốn đầu tư ban đầu cao và để thực hiện nuôi trồng độc lập thì hộ nuôi trồng phải có đủ kiến thức chuyên môn cần thiết trong việc ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới về thiết kế, xây dựng ao nuôi và công tác vận hành, quản lý kỹ thuật nuôi trồng nhà kín. Năm bắt thực trạng đó, doanh nghiệp Phương Nam do anh Bốn làm chủ đã chủ động hợp tác, liên kết với các hộ nuôi khác

theo phương thức thỏa thuận "mềm": chủ đảm bảo mặt bằng xây dựng ao nuôi; có thể góp từ 50 - 100% vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ao nuôi; chi toàn bộ vốn lưu động/vụ nuôi; doanh nghiệp Phương Nam cung cấp và vận hành kỹ thuật công nghệ từ khâu thiết kế, xây dựng cơ sở hạ tầng ao nuôi và quy trình nuôi; đầu tư phần vốn xây dựng cơ sở hạ tầng còn lại; cung ứng con giống, thức ăn tiêu chuẩn và bao tiêu sản phẩm. Với phương thức này, tới nay tổng diện tích nuôi tôm liên kết trong nhà kín giữa doanh nghiệp Phương Nam với các hộ nuôi ở Thái Thụy đã lên tới hơn 10ha và đang tiếp tục mở rộng sang các xã thuộc 2 huyện ven biển của tỉnh.

Với tinh thần không ngừng học hỏi, sáng tạo, anh Bốn đang tiếp tục thực hiện dự án phát triển công nghệ nuôi thâm canh cao kết hợp áp dụng nuôi trồng theo tiêu chuẩn VietGAP để nâng cao chất lượng tôm thương phẩm đáp ứng mục tiêu xuất khẩu và nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao trong nhân dân.

**ĐÀO QUYÊN**



Anh Đỗ Quang Bốn (người bên phải) thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm với các hộ nuôi trong vùng.